

## **BÁO CÁO**

### **Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.**

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện Công văn số 19/UBND-ATGT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc. về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh. Liên quan đến nội dung: “ *Ngay tại ngã 3 trên đường về nhà Đại tướng Lê Đức Anh ( thuộc thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) hộ dân sống ở bên đường liên thôn đã lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, làm che mất tầm nhìn quan sát của người tham gia giao thông tại ngã 3 đường nguy hiểm gây mất an toàn và nhiều lần xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông qua điểm đường này. Dù biết là điểm đen nguy hiểm, nhưng vẫn cố tình lấn chiếm chất đống củi khô cao hơn đầu người và cây cảnh làm thu hẹp con đường gây bức xúc cho người dân ở đây. Rất nhiều lần người dân có ý kiến nhưng không cơ quan nào giải quyết. Nay chúng tôi phản ánh lên đây với mong muốn cơ quan chức năng giải quyết triệt để, để trả lại cảnh quan thông thoáng con đường và đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông trước tình hình Tết nguyên đán sắp đến*”. UBND xã Lộc An xin báo cáo như sau:

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND xã Lộc An đã chỉ đạo Bộ phận địa chính phối hợp với BQL thôn Xuân Lai kiểm tra và làm việc đối với hộ ông Phạm Thanh và bà Đường Thị Xuân Thảo đã có hành vi lấn chiếm hành lang ATGT tại vị trí ngã 3 đường về nhà Đại tướng Lê Đức Anh để tập kết củi, cop pha và vật liệu xây dựng làm che khuất tầm nhìn và mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

UBND xã đã yêu cầu hộ ông Phạm Thanh chấm dứt hành vi lấn chiếm, tiến hành dọn dẹp đống củi ra khỏi hàng lang ATGT đồng thời có cam kết không tái phạm. Đến thời điểm hiện nay gia đình ông Phạm Thanh đã hoàn thành việc dọn dẹp. Bên cạnh đó, UBND xã Lộc An cũng yêu cầu BQL thôn Xuân Lai nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thông tin báo cáo UBND xã để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang gây mất ATGT cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn quản lý.

Trên đây là nội dung báo cáo theo phản ánh của Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trân trọng kính báo cáo ./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Tín**

